

## กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ สำเร็จลงได้ด้วยความเรียบร้อยสมบูรณ์ เพราะได้รับความช่วยเหลือให้คำแนะนำจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรวดี อาษานาม ประธานกรรมการที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรกานต์ จังหาร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ พูนศักดิ์ ศิริโสม กรรมการที่ปรึกษา ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ นอกจากนี้ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัตนา ศิรินาม ผู้แทนบัณฑิตวิทยาลัยสอววิทยานิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประทวน บุญปก ผู้อำนวยการสอววิทยานิพนธ์ ที่กรุณาให้คำแนะนำและข้อคิดเห็นทั้งด้านวิชาการ แนวทางในการปฏิบัติในการศึกษาวิจัย ตลอดจนช่วยเหลือตรวจสอบแก้ไขความเรียบร้อยของวิทยานิพนธ์นี้ให้ถูกต้องตามรูปแบบอย่างสมบูรณ์

ขอขอบพระคุณ คุณครูกำไล ปัสสุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา คุณครูอุตุรัตน์ หงษ์ชูตา ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา คุณครูสุภาวดี ภูมิโร ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร อาจารย์ณมล อินทร์ประสิทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลและการจัดทำข้อมูล คุณครูยุวดี สุพรรณโมก ผู้เชี่ยวชาญด้านวัดผลประเมินผล ที่ได้กรุณาตรวจสอบเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการวิจัย ตลอดจนให้คำแนะนำในการจัดทำและเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการวิจัยในครั้งนี้

ขอขอบพระคุณ คณาจารย์ภาควิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามทุกท่าน ที่กรุณาอบรมสั่งสอนวิชาความรู้ในการศึกษาและให้คำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าในการจัดทำวิทยานิพนธ์ครั้งนี้

ขอขอบพระคุณผู้บริหาร โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล คณะครู นักเรียนที่มีส่วนร่วมเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ขอขอบพระคุณผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ คณะครู คศ.3 ทุกท่าน ที่ได้ให้ คำชี้แนะและช่วยเหลือ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้

ความสำเร็จในการวิจัยครั้งนี้ได้แรงผลักดันและกำลังใจจากลูกทั้งสามคน เพื่อน ๆ ที่โรงเรียน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือให้คำแนะนำ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณกันหา สุวรรณวงศ์ ที่คอยให้กำลังใจในการทำวิทยานิพนธ์จนสำเร็จด้วยดี

คุณความดีและประโยชน์ทั้งหลายที่พึงบังเกิดขึ้นจากวิทยานิพนธ์นี้ ขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณของบิดาและมารดาผู้ล่วงลับไปแล้ว รวมทั้งครูอาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทความรู้แก่ผู้วิจัย

สมลักษณ์ สุวรรณวงศ์